



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

ที่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ประกาศวัฒนธรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

## เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานั้น

## ข้อเท็จจริง

๑. ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท หญิง ม.๑-ม.๓ และการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภท หญิง ม.๑-ม.๓ ผู้ที่ชนะเลิศทั้งสองรายการนี้เป็นบุคคลเดียวกัน คือ เด็กหญิงปณิดา พุทธิ โรงเรียนกุตาไก่วิทยาฯ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อิทธิพลฯ จังหวัดนครพนมได้ประสานครูผู้ฝึกสอนและผู้บริหารโรงเรียนกุตาไก่วิทยาฯแล้ว มีข้อตกลงของสละสิทธิ์รายการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภท หญิง ม.๑-๓ เป็นผลให้ เด็กหญิงศิริลักษณ์ มณีรัตน์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการดังกล่าวเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

๒. ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท หญิง ม.๔-ม.๖ และการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภท หญิง ม.๔-๖ ผู้ที่ชนะเลิศทั้งสองรายการนี้เป็นบุคคลเดียวกัน คือ นางสาวหทัยมาศ สวาทไพฑูริย์ โรงเรียนกุตาไก่วิทยาฯ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อิทธิพลฯ จังหวัดนครพนมได้ประสานครูผู้ฝึกสอนและผู้บริหารโรงเรียนกุตาไก่วิทยาฯแล้ว มีข้อตกลงของสละสิทธิ์รายการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภท หญิง ม.๔-๖ เป็นผลให้ นางสาวณัฐา สุโขทัย โรงเรียนเรณูนครวิทยาลูกทุ่งซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการดังกล่าวเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้ง ๔ รายการได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันฯ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคให้เป็นตัวแทนเพียง ๑ รายการเท่านั้น ในกรณีที่ได้เป็นตัวแทนมากกว่า ๑ รายการ เพราะตารางการแข่งขันระดับภาคเป็นเวลาเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา

ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อิทธิพลฯจังหวัดนครพนม ๑๓๓ ๕๒

-ตาม  
-เว็บบอร์ด  
-มอบหมายกรมรชต  
ลงวันที่ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖  
1x10  
-1/10/10/10/10/10/10  
10/10